

# KUN Happy Run Cần Thơ- Ngày hội thể thao đầy màu sắc của trẻ thơ

02:29 14/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 13/4, tại công viên sông Hậu, 1500 vận động viên “nhí” đã chinh phục đường đua KUN Happy Run Cần Thơ trong niềm hân hoan, vỡ òa xúc cảm khó quên.**









*Runner nhí khởi động chuẩn bị sẵn sàng đường đua KUN Happy Run Cần Thơ.*

Ngay từ sáng sớm, khi những ánh nắng đầu tiên ló rạng, mọi ngã đường của đô thị sông nước Cần Thơ đã nhộn nhịp, bùng lên trong sắc màu tươi vui của KUN runner. Hàng ngàn em nhỏ háo hức tiến về công viên Sông Hậu, khu vực thi đấu của đường đua KUN Happy Run Cần Thơ.



*Tình nguyện viên hỗ trợ runner nhí vào khu vực khởi động.*

Đón các em nhỏ là hàng trăm tình nguyện viên cùng hỗ trợ phân luồng, chia 5 nhóm theo độ tuổi từ 5-6, 7, 8, 9,10 tuổi, đảm bảo chân chạy nhí thi đấu an toàn, thoải mái nhất. Các chiến binh nhỏ được tập hợp về khu vực sân khấu KUN Happy Run Cần Thơ để bắt đầu màn khởi động thể lực.



*Màn khởi động KUN Happy Run Cần Thơ đầy hứng khởi.*

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Papa Bự Trường Giang, Siu Lý Bảo Ngọc, Chớp Chớp Duy Anh, ca sĩ Phương Anh Idol, team TonyTV và Hiếu kute với màn trình diễn mashup “Cùng Kun vận động mỗi ngày và Vũ điệu nhưc nách” đã thổi bùng sức nóng của sân khấu KUN Happy Run Cần Thơ.

Hàng ngàn em nhỏ thích thú, mê say cùng khởi động theo những vũ điệu sôi động và hò reo khăng định quyết tâm bước vào đường đua KUN Happy Run Cần Thơ.





*Các em nhỏ bút tốc trên đường đua.*

Sau màn khởi động cực cháy, hiệu lệnh xuất phát cất lên, từ công viên sông Hậu, hàng trăm chân chạy nhí đầu tiên ở lứa tuổi 5,6 lao băng băng về phía trước. Tiếp nối là các đội nhóm 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi lần lượt tiến về đường băng.



*Các thử thách thú vị tăng sức hấp dẫn cho đường đua KUN Happy Run Cần Thơ.*

Các em phải chinh phục cự li dài 800m đồng thời vượt qua nhiều game thử thách được làm từ chất liệu phao hơi, an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thử thách không làm khó các vận động viên nhí. Mỗi bạn nhỏ đều thể hiện sự khéo léo, bền bỉ, tăng tốc vượt chướng ngại vật để nhanh chóng cán đích ngoạn mục.





*Các chân chạy nhí về đích trong sự cổ vũ nồng nhiệt của phụ huynh.*

Đồng hành cùng các runner nhí trên hành trình Kun Happy Run Cần Thơ là tiếng reo hò, cổ vũ, cười vui hạnh phúc của hàng ngàn phụ huynh khi chứng kiến đứa con bé bỏng chinh phục đường đua đầu đời.

Sau một giờ thi đấu sôi động, với nhiều lượt xuất phát, 1500 em nhỏ đã hoàn thành đường đua trong niềm hân hoan, tự hào khoác lên mình chiếc huy chương lấp lánh sắc màu.



*Runner nhí check in cùng thần tượng Papa Bự Trường Giang.*

“Hôm nay, con rất vui khi lần đầu được tham gia KUN Happy Run Cần Thơ. Con được tham gia các game thử thách thú vị, được tặng quà, gặp rất nhiều thần tượng như Papa Bự Trường Giang. Con mong Cần Thơ sẽ có thêm nhiều giải chạy để được vui chơi và rèn luyện thể thao.” Bé Huỳnh Nguyễn Khôi Vỹ ( 5 tuổi), chia sẻ.

Sức hấp dẫn của KUN Happy Run Cần Thơ không chỉ dừng ở thể thao mà còn là điểm hẹn cùng thần tượng. Các runner nhí được giao lưu, trò chuyện với các nghệ sĩ như Papa Bự Trường Giang, Phương Anh Idol, Hot Youtuber TonyTV, Youtuber Hiếu Kute.. Với lối trò chuyện hài hước, thân thương, các nghệ sĩ đã mang đến cho trẻ thơ những phút giây vui tươi, sáng khoái, một ngày vui trọn vẹn.

KUN Happy Run Cần Thơ là nằm trong chuỗi sự kiện thể thao cho trẻ em được KUN triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước. Tham gia đồng tổ chức KUN Happy Run Cần Thơ 2024, thương hiệu KUN nhằm khẳng định khát vọng hướng đến trẻ em, vì trẻ em, đem đến các em nhỏ sân chơi bổ ích, thỏa sức vận động, sáng tạo góp phần tạo nên thế giới tuổi thơ đầy màu sắc.





*Khoảnh khắc tranh tài tại KUN Happy Run Cần Thơ.*

“Trên hành trình hơn 20 năm qua, KUN thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho thể hệ thiếu nhi Việt Nam, đồng hành liên tục trong nhiều năm, tạo sân chơi vui tươi đồng thời cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao qua thông điệp “Cùng KUN vận động mỗi ngày.” Từ đó, KUN cũng truyền cảm hứng đến các bậc phụ huynh tạo điều kiện nhiều hơn cho con em được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, về trí tuệ và cảm xúc.” đại diện Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP chia sẻ.

KUN Happy Run Cần Thơ đã khép lại hành trình đầy cảm xúc, nơi tinh thần thể thao được tôn vinh, những giá trị yêu thương được lan tỏa. KUN Happy Run Cần Thơ sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình khôn lớn của trẻ thơ.





*KUN Happy Run Cần Thơ luôn là trải nghiệm khó quên của các runner nhí.*

Đồng hành cùng KUN Happy Run Cần Thơ còn có sự tham gia của nhà tài trợ Anta Kids, thương hiệu thời trang thể thao trẻ em được yêu thích hàng đầu Việt Nam. Đến với KUN Happy Run Cần Thơ, Anta Kids đã dành tặng 1500 áo đấu thời trang, hiện đại được làm từ công nghệ vải tiên tiến, thấm hút mồ hôi, mang đến sự thoải mái, dễ chịu cho các em nhỏ trong suốt hành trình di chuyển trên đường đua.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/kun-happy-run-can-tho-ngay-hoi-the-thao-day-mau-sac-cua-tre-tho>